
Ferill fundarbókana er varða erindið:

Málsnúmer: 2019080035
Málsheiti: Uppbyggingasamningar 2020
Málsaðili: Héraðssamband Vestfirðinga
Skráð af: Stefanía Helga Ásmundsdóttir
Ábyrgðaraðili: Stefanía Helga Ásmundsdóttir

Fundur: Bæjarstjórn - 467 (17.12.2020) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 17.12.2020
Inngangur: Tillaga frá 217. fundi íþrótta- og tómstundanefndar, sem fram fór þann 2. desember 
2020, um að bæjarstjórn samþykki umsóknarferli uppbyggingasamninga.
Niðurst.: Til máls tók: Kristján Þór Kristjánsson, forseti.

Forseti bar tillöguna upp til atkvæða.

Tillagan samþykkt 9-0.

Fundur: Íþrótta- og tómstundanefnd - 217 (2.12.2020) - Uppbyggingarsamningar 2020
Dags: 02.12.2020
Inngangur: Lagt fram umsóknarferli uppbyggingarsamninga fyrir árið 2021.
Niðurst.: Lagt fram til kynningar. Íþrótta- og tómstundanefnd leggur til við bæjarstjórn að samþykka 
umsóknarferli uppbyggingasamninga.

Fundur: Íþrótta- og tómstundanefnd - 216 (18.11.2020) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 18.11.2020
Inngangur: Lagt fram umsóknarferli á uppbyggingasamingum fyrir árið 2021.
Niðurst.: Lagt fram til kynningar. Sviðsstjóra falið að vinna málið áfram.

Fundur: Íþrótta- og tómstundanefnd - 215 (4.11.2020) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 04.11.2020
Inngangur: Lagt fram uppkast að breyttu umsóknarferli uppbyggingasamninga.
Niðurst.: Sviðsstjóra falið að vinna málið áfram.

Fundur: Íþrótta- og tómstundanefnd - 214 (21.10.2020) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 21.10.2020
Inngangur: Lagt er fram minnisblað sviðsstjóra íþrótta- og tómstundasviðs um tillögu til samþykktar á 
breytingu á uppbyggingasamningum til eins árs 2021.



Niðurst.: Íþrótta- og tómstundanefnd leggur til að breytingar á tillögu sviðsstjóra á 
uppbyggingasamningum verði þannig að bæði verði hægt að nýta til uppbyggingar eða taps vegna 
Covid-19 á árinu 2020 og íþróttafélög geti sótt um bæði. 

Mikilvægt er að koma til móts við félög sem hafa orðið fyrir höggi vegna Covid-19. Eftir fyrstu bylgju 
faraldursins kom ríkið með fjármagn inn til ÍSÍ til að standa straum af kostnaði íþróttafélagana. Miðað 
við frétt frá ÍSÍ sem birtist þann 03.09.2020 er það ósk sambandsins að ríkið komi einnig til móts við 
íþróttafélög vegna bylgjunnar sem nú er í gangi. Telur íþrótta- og tómstundanefnd því mikilvægt að 
bíða og sjá hvernig og hvort ÍSÍ fái fjármagn sem íþróttafélög geti sótt um vegna bylgju tvö og þrjú.

Fundur: Íþrótta- og tómstundanefnd - 213 (7.10.2020) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 07.10.2020
Inngangur: Lögð fram hugmynd að umsóknarferli íþróttafélaganna vegna tekjutaps út af Covid-19.
Niðurst.: Lagt fram til kynningar. 

Íþrótta- og tómstundanefnd felur sviðsstjóra að vinna málið áfram.

Fundur: Íþrótta- og tómstundanefnd - 212 (16.9.2020) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 16.09.2020
Inngangur: Lagt fram minnisblað Stefaníu Ásmundsdóttur, sviðsstjóra skóla- og tómstundasviðs, 
dags. 14. september sl., um tillögu á breytingu uppbyggingasamninga árið 2021.
Niðurst.: Lagt fram til kynningar. 

Íþrótta- og tómstundanefnd óskar eftir frekari tillögum á útfærslu og felur sviðsstjóra skóla- og 
tómstundasviðs að vinna málið áfram.

Fundur: Íþrótta- og tómstundanefnd - 210 (16.6.2020) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 16.06.2020
Inngangur: Lagðar fram tillögur að breytingum að umsóknarferli uppbyggingasamninga.
Niðurst.: Lagt fram til kynningar. 

Sviðsstjóra skóla- og tómstundasviðs falið að vinna út frá umræðu og leggja fyrir næsta fund.

Fundur: Íþrótta- og tómstundanefnd - 208 (16.6.2020) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 16.06.2020
Inngangur: Lagðar fram tillögur að breytingum að umsóknarferli uppbyggingasamninga.
Niðurst.: Lagt fram til kynningar. 



Sviðsstjóra skóla- og tómstundasviðs falið að vinna út frá umræðu og leggja fyrir næsta fund.

Fundur: Íþrótta- og tómstundanefnd - 209 (3.6.2020) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 03.06.2020
Inngangur: Lagt fram uppkast að breyttu umsóknarferli uppbyggingasamninga.
Niðurst.: Lagt fram til kynningar.

Fundur: Íþrótta- og tómstundanefnd - 210 (3.6.2020) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 03.06.2020
Inngangur: Lagt fram uppkast að breyttu umsóknarferli uppbyggingasamninga.
Niðurst.: Lagt fram til kynningar.

Fundur: Íþrótta- og tómstundanefnd - 207 (1.4.2020) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 01.04.2020
Inngangur: Lögð fram drög að breyttu umsóknarferli uppbyggingarsjóðs Ísafjarðarbæjar við 
aðildarfélög HSV.
Niðurst.: Lagt fram til kynningar og sviðsstjóra falið að vinna áfram við verkefnið.

Fundur: Íþrótta- og tómstundanefnd - 207 (1.4.2020) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 01.04.2020
Inngangur: Lögð fram drög að breyttu umsóknarferli uppbyggingarsjóðs Ísafjarðarbæjar við 
aðildarfélög HSV.
Niðurst.: Lagt fram til kynningar og sviðsstjóra falið að vinna áfram við verkefnið.

Fundur: Bæjarstjórn - 453 (5.3.2020) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 05.03.2020
Inngangur: Á 206. fundi íþrótta- og tómstundanefnd sem haldinn var 4. mars sl. lagði nefndin til við 
bæjarstjórn að úthlutað yrði til þeirra sex félaga sem sóttu um fyrir árið 2020. Nefndin leggur áherslu 
á að félögin skili lokaskýrslu um verkið 15. nóvember 2020. Heildarúthlutun er kr. 12.000.000,- sem 
skiptist þannig að sex félög fái kr. 1.833.000,- og ein deild innan SFÍ fái kr. 1.000.000,-.
Niðurst.: Til máls tóku: Kristján Þór Kristjánsson, forseti, Nanný Arna Jónsdóttir, Sif Huld 
Albertsdóttir, Sigurður J. Hreinsson, Arna Lára Jónsdóttir og Daníel Jakobsson. 

Nanný, Sif Huld og Sigurður yfirgefa fundinn vegna setu í stjórnum íþróttafélaga í Ísafjarðarbæ.



Forseti ber tillöguna upp til atkvæða.

Tillagan samþykkt 6-0. Þrír tóku ekki þátt í afgreiðslu málsins.

Fundur: Bæjarstjórn - 453 (5.3.2020) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 05.03.2020
Inngangur: Á 206. fundi íþrótta- og tómstundanefnd sem haldinn var 4. mars sl. lagði nefndin til við 
bæjarstjórn að úthlutað yrði til þeirra sex félaga sem sóttu um fyrir árið 2020. Nefndin leggur áherslu 
á að félögin skili lokaskýrslu um verkið 15. nóvember 2020. Heildarúthlutun er kr. 12.000.000,- sem 
skiptist þannig að sex félög fái kr. 1.833.000,- og ein deild innan SFÍ fái kr. 1.000.000,-.
Niðurst.: Til máls tóku: Kristján Þór Kristjánsson, forseti, Nanný Arna Jónsdóttir, Sif Huld 
Albertsdóttir, Sigurður J. Hreinsson, Arna Lára Jónsdóttir og Daníel Jakobsson. 

Nanný, Sif Huld og Sigurður yfirgefa fundinn vegna setu í stjórnum íþróttafélaga í Ísafjarðarbæ.

Forseti ber tillöguna upp til atkvæða.

Tillagan samþykkt 6-0. Þrír tóku ekki þátt í afgreiðslu málsins.

Fundur: Íþrótta- og tómstundanefnd - 206 (4.3.2020) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 04.03.2020
Inngangur: Uppbyggingarsamningar 2020, úthlutun til íþróttafélaga.
Niðurst.: Nefndin leggur til að úthlutað verði til þeirra sex félaga sem sóttu um fyrir árið 2020. 
Nefndin leggur áherslu á að félögin skili lokaskýrslu um verkið 15. nóvember 2020. Heildarúthlutun 
er kr. 12.000.000,- sem skiptist þannig að sex félög fái kr. 1.833.000,- og ein deild innan SFÍ fái kr. 
1.000.000,-.

Fundur: Íþrótta- og tómstundanefnd - 205 (5.2.2020) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 05.02.2020
Inngangur: Uppbyggingarsamningar 2020, úthlutun til íþróttafélaga.
Niðurst.: Íþrótta- og tómstundanefnd úthlutar styrkjum til íþróttafélaga samkvæmt ákvörðun. 
Nefndin leggur áherlsu á að íþróttafélögin skili inn skýrslu um framkvæmdir sem styrkur er 
úthlutaður fyrir og skili inn til HSV eigi síðar en 15.nóvember 2020.



Fundur: Íþrótta- og tómstundanefnd - 199 (25.9.2019) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 25.09.2019
Inngangur: Lagt fram bréf frá Vestra hjólreiðum um ósk um uppbyggingasamning árið 2020 ásamt 
kostnaðaráætlun.
Niðurst.: Lagt fram til kynningar. Vísað til fjárhagsáætlunargerðar 2020.

Fundur: Íþrótta- og tómstundanefnd - 198 (21.8.2019) - Uppbyggingasamningar 2020
Dags: 21.08.2019
Inngangur: Lagðir fram uppbyggingarsamningar deilda Hérðassamband Vestfirðinga 2020.
Niðurst.: Lagt fram til kynningar. Vísað til fjárhagsáætlunargerðar 2020.


